

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางเตือนใจ ดีเทศน์ และนายชาติชาย สุธาทิกลม ได้ไปเข้าร่วมงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ณ ดิคสันติโมเตริ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กล่าวสุนทรพจน์ประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหนึ่งในห้าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจต้องเป็นไปโดยสุจริต เทียงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมสันติ และกล่าวในตอนท้ายว่าการบูรณาการหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนมาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นับเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่น่าชื่นชม หากแต่การนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องเป็นการขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้นการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ย่อมนำพาประเทศไทยมุ่งไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน สมดังหลักคิดของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ประชาคมโลกรวมถึงประเทศไทยได้ให้คำมั่นว่าจะมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (Leave No One Behind)

**๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม.

โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากร เรื่อง Judicial Dialogue on the Rights to Privacy and Non Discrimination ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากร เรื่อง Judicial dialogue on the rights to privacy ณ ประเทศอินเดีย เมื่อระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประชุมดังกล่าวเป็นการเสวนาระหว่างผู้พิพากษาศาลสูงของประเทศอินเดียและผู้พิพากษาของประเทศอื่นในทวีปเอเชีย โดยมีสาระสำคัญในประเด็นสิทธิของบุคคลข้ามเพศและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งประเทศอินเดียมีกฎหมายระบุว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ (Homosexual) เป็นอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศอินเดีย ส่งผลให้บุคคลข้ามเพศและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกคุกคามโดยกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการคุ้มครอง สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ของประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งในประเทศอินเดียมีคำพิพากษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศ เช่น กรณีการร้องเรียนว่าวัฒนธรรม ประเพณีบางอย่างของประเทศอินเดียขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย ซึ่งที่ประชุมได้หารือความเป็นไปได้ในการนำอนุสัญญาทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศอินเดียเป็นภาคีมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว และขจัดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาแนวทางการพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศอินเดีย

**๕. นายชาติชาย สุธงศ์กมล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายชาติชาย สุธงศ์กมล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย การสัมมนาดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ คือ พื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง มีศักยภาพในการเชื่อมโยงทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ จึงสมควรให้มีการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งสามจังหวัดดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมหรือการสร้างโรงงานเท่านั้น แต่ควรพัฒนาด้านสาธารณสุขปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลงทุน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้อำนวยความสะดวกในการลงทุน

**๖. แผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ กสม. จัดให้มีแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ซ้ำซ้อนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนที่จะติดตามและประเมินสถานการณ์ในปี ๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม จำนวน ๑๒ ประเด็น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักวิจัยและวิชาการ ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

**๗. สรุปผลการประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program - HREP)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องสรุปผลการประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program - HREP) กับสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรร่วมจัดระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลการประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program - HREP)

๒. มอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

**๘. ข้อเสนอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มเติม**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม